

HỘI THẢO

“TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC KHU HỢP TÁC KINH TẾ QUA BIÊN GIỚI VIỆT - TRUNG”

Ngày 17/12/2013, tại TP. Móng Cái (Quảng Ninh), Bộ Công Thương và UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Hội thảo “Tư vấn xây dựng các khu kinh tế qua biên giới Việt - Trung”. Hội thảo nhằm triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 13/10/2013 tại Hà Nội về xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Hội thảo do Tạp chí Công Thương, Vụ Kế hoạch, Vụ Thương mại biên giới và miền núi (Bộ Công Thương), UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp tổ chức.

Tham dự Hội thảo có gần 200 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương của Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo 4 tỉnh biên giới phía Bắc gồm: ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Ông Lý Hải Hào - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Thanh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Về phía đoàn đại biểu Trung Quốc có bà Khuê Lệ Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư nước ngoài (Bộ Thương mại Trung Quốc), Ông Trương Hiếu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây; ông Cao Thụ Huân - Phó Chủ tịch Chính quyền Nhân dân tỉnh

Vân Nam, ông Hứa Khải Tùng - Tham tán Kinh tế và Thương mại (Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam) cùng lãnh đạo, đại biểu các địa phương, Ban, Ngành liên quan của Trung Quốc.

Tại Hội thảo, các đại biểu Việt Nam và Trung Quốc đã cùng trao đổi và đề xuất các ý tưởng xây dựng Khu hợp tác qua biên giới tập trung vào 4 khu vực: Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) - Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc); Đồng Đăng (Lạng Sơn, Việt Nam) - Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc); Trà Lĩnh (Cao Bằng, Việt Nam) - Long Bang (Quảng Tây, Trung Quốc); Lào Cai (Lào Cai, Việt Nam) - Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).

Ông Phạm Sỹ Chung, Hàm Vụ trưởng Trưởng nhóm Công tác hỗn hợp Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã trình bày dự thảo “Đề cương Đề án tổng thể chung xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung”. Theo đó, nội dung dự thảo



Toàn cảnh Hội thảo tư vấn xây dựng các khu hợp tác kinh tế qua biên giới Việt - Trung

tập trung vào các nội dung: mô hình hợp tác, nội dung hợp tác và lĩnh vực hợp tác; Cơ cấu quản lý và chế độ quản lý; Vị trí, ranh giới và diện tích cụ thể; Quy hoạch vị trí, ngành nghề và định hướng các khu chức năng; Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu bên phía Việt Nam; Hoạt động trao đổi bàn bạc và nghiên cứu chung giữa Việt Nam và Trung Quốc...

Bà Khuu Lê Tân, Phó Vụ trưởng Vụ đầu tư nước ngoài, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, sau thời gian nghiên cứu, Trung Quốc đã xây dựng những ý tưởng ban đầu và tổng thể về Khu hợp tác qua biên giới Việt - Trung. Thông qua hội thảo lần này, các đại biểu Trung Quốc mong muốn có thêm những ý tưởng cũng như kết quả mà Việt Nam nghiên cứu được. Các đại biểu Trung Quốc mong muốn truyền tải ý tưởng về xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới gồm: Một là, đẩy nhanh nghiên cứu để hình thành nhận thức

chung cho việc xây dựng khu hợp tác qua biên giới. Hai là, sớm tạo nhận thức cho nhân dân hai nước về việc xây dựng khu hợp tác xuyên biên giới là mốc son mới trong hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực hợp tác trên bộ. Đồng thời, dựa trên cơ sở hợp tác sẵn có để thu hút nguồn vốn quốc tế. Ba là Xây dựng một môi trường kinh doanh hoàn hảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - cho biết, việc xây dựng và phát triển mô hình các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới ở các tỉnh có chung đường biên giới là một chủ trương lớn của Chính phủ hai nước, bởi mô hình kinh tế này có một vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc hình thành các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới không chỉ thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại và dịch vụ giữa hai nước mà còn đẩy nhanh việc xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện đời sống người dân vùng biên.

Kết luận Hội thảo, các đại biểu đều thống nhất, việc đẩy mạnh khu hợp tác kinh tế qua biên giới được hy vọng biến các khu vực miền núi thành các trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ quan trọng dọc theo các hành lang kinh tế trong tiến trình hợp tác và hội nhập khu vực ASEAN - Trung Quốc. Theo đó, dự án xây dựng các Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ góp phần biến đổi các hành lang giao thông thành các hành lang kinh tế năng động; từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế của các khu vực dọc theo các hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động qua lại của hàng hóa, người và phương tiện cũng như cung cấp những dịch vụ quản lý thuận tiện và hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh có tính cạnh tranh; thúc đẩy phát triển hợp tác kinh tế - thương mại trong khuôn khổ Khu mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc. ■